

**Năm 2020 tình hình Quảng Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID - 19, đáng  
thối là dịch bệnh cũng chịu ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ. Nhưng dưới sự lãnh đạo  
quyết liệt của Ban cán sự đảng cùng với sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác của đội ngũ,  
công chức, người lao động, VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã vượt qua những khó  
khăn, trở ngại khách quan, đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội  
cũng như Ngành giao phó.**

Năm 2020, sự vận dụng pháp luật hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục được kéo giãn  
trong đó giãn mạnh mẽ là tội phạm thuộc nhóm kinh tế, xã hội, các nhóm tội còn lại đều có chi  
hướng gia tăng. Mặc dù tình hình chung về tội phạm có chi hướng giãn nhẹ nhưng số lượng  
phạm nghiêm trọng lại gia tăng và diễn biến rất phức tạp như tội giết người, tội phạm xâm  
hại tình dục trẻ em tội phạm ma túy; tội phạm sử dụng vũ khí nóng để thực hiện hành vi giết  
người, gây thương tích xảy ra ngày càng nhiều đã phản ánh sâu sắc trong quần chúng, sự  
dùng vũ khí quân  
dùng....

Trong thời gian qua, công quan chức năng đã làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm,  
đặc biệt là công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật  
được đa dạng và hình thức; các phương tiện truyền thông đã kịp thời phản ánh các  
phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của một số lượng tội phạm đã góp phần nâng cao ý thức  
cảnh giác tội phạm của người dân. Nhờ vậy, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh có chi  
hướng giãn.

Đối với ngành Kiểm sát Quảng Nam, mặc dù trong năm tình hình Quảng Nam chịu ảnh hưởng của  
dịch bệnh COVID-19, đáng thối là dịch bệnh cũng chịu ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ.  
Nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Ban cán sự đảng cùng với sự quyết tâm, nỗ lực trong  
công tác của đội ngũ, công chức, người lao động, VKSND hai cấp tỉnh Quảng Nam đã vượt qua  
những khó khăn, trở ngại khách quan, đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc  
hội cũng như Ngành giao phó.

Trong năm, ngành Kiểm sát Quảng Nam không xảy ra trở ngại hợp bất oan, sai, tạm giữ, tạm  
giam quá hạn luật định; không xảy ra trở ngại hợp đình chấp xử tra vì bị can không phạm tội  
hoặc Tòa án tuyên bố cáo không phạm tội; truy tố đúng hạn, đúng tội 100%; tỷ lệ án trở hồi sự

điều tra bổ sung theo hướng tiêu chuẩn công của Ngành và giám sát cùng kiểm năm 2019; tiếp kháng nghị hình sự, dân sự, hành chính được chấp nhận đạt tỷ lệ cao. Công tác kiểm sát hoạt động tố tụng pháp khác được tăng cường và hiệu quả hơn; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm của các cơ quan tố tụng pháp luật, kiên quyết, yêu cầu khắc phục, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ chính trị của phòng được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao. Các hoạt động thi đua nguyện vọng, hoạt động xã hội ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Hàng nghìn và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do VKSND tổ chức cao và của phòng phát động và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.



**Đã p k ni m 60 năm thành lập Ngành KSND, Tnh u, HND, UBND, UBMTTQVN tnh Quảng Nam tng b c trng v i 6 ch vàng**

**“Đoàn kết - Sáng tạo - Hiếu quả” cho ngành KSND tỉnh Quảng Nam**

Trong khâu công tác Thực hành quy định công tác, kiểm sát viên tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND hai cấp Quảng Nam đã đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả khâu công tác. Đoàn viên đã tham mưu cho Ban Nội chính để trình cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 54/CT-TU ngày 22/5/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tố phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tuân thủ nghiêm túc quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin tố phạm; nâng cao sự đồng lòng, chặt chẽ liên ngành bên yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết nguồn tin tố phạm nhằm đơn giản việc giải quyết các cơ quan chức năng; chấp hành phối hợp kiểm sát kết quả kiểm tra, xác minh và thông báo sự phối hợp liên ngành xác minh, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Chính vì vậy, chặt chẽ liên ngành giải quyết nguồn tin tố phạm được nâng lên.

Trong công tác Thực hành quy định công tác và kiểm sát điều tra về án hình sự, đoàn viên xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng hàng đầu của Ngành nên đoàn viên luôn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự. VKSND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 27/4/2020 về “Tăng cường trách nhiệm công tác trong giải quyết các vụ án hình sự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”. Số phận, bổ sung quy chế làm việc của đoàn viên theo hướng tăng cường trách nhiệm của người điều tra, tăng cường vai trò của cấp phó và sự chấp hành của KSV để phân công giải quyết vụ án, nhất là sự chấp hành kiểm sát chặt chẽ các hoạt động xác minh ngay từ giai đoạn khởi tố lý nguồn tin tố phạm, nắm chắc tiến độ điều tra về án để chấp hành đưa yêu cầu điều tra. Đoàn viên luôn thận trọng trong việc xét, phê chuẩn các lệnh, quyết định và áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Chính vì vậy, trong thời gian qua việc ra các lệnh, quyết định của đoàn viên đều đúng đắn, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các trường hợp oan, sai.

Trong công tác Thực hành quy định công tác và kiểm sát xét xử về án hình sự, ngành Kiểm sát Quảng Nam tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”. Bên cạnh yêu cầu KSV làm tốt công tác chuẩn bị tham gia xét xử, đồng kiến tình huống tranh tụng tại phiên tòa, đồng thời luôn có chặt chẽ liên ngành thì lãnh đạo Viện đã tăng cường trách nhiệm trong việc nghe báo cáo án, chấp hành và đồng lòng giải quyết vụ án.

Tiếp tục phối hợp với Tòa án cùng cấp tổ chức các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm rút kinh

nghiệ m nhậ quy chậ đầ ký kắ t. Công tác tiế p nhậ n, theo dõi và kiể m sát án vắ n hai cậ p đầ c chú trắ ng, thắ c hiể n thắ ng xuyên, đầ kắ p thắ i phát hiể n vi phắ m, thiể u sót cậ a Tòa án đầ kháng nghiể , kiể n nghiể , báo cáo đầ nghiể kháng nghiể theo thắ tắ c giám đầ c thắ m. Nhậ m tiế ng kắ t, phân tích, đánh giá nhậ ng sai sót, hậ n chắ trong hoắ t đầ ng điể u tra, truy tắ , xét xắ cậ a các cậ quan tiế n hành tắ tắ ng đầ n đầ n cậ p phúc thắ m huắ án, sắ a án, VKSND tắ nh Quố ng Nam đầ tắ chắ c Hậ i nghiể chuyên đầ án hình sắ bắ huắ , sắ a có trách nhiệ m cậ a các cậ quan tiế n hành tắ tắ ng trong 3 năm (2017-2019).

Vậ Kiể m sát viể c tắ m giể , tắ m giam, thi hành án hình sắ , ngành Kiể m sát Quố ng Nam triể n khai thắ c hiể n có hiể u quắ các Chắ thắ cậ a Viể n trắ ng VKSND tắ i cao vậ tăng cắ ng trách nhiệ m cậ a Viể n kiể m sát, nâng cao hiể u quắ , chắ t lắ ng công tác kiể m sát viể c bắ t, tắ m giể , tắ m giam và thi hành án hình sắ . Bên cậ nh viể c chắ p hành nghiể m các quy đầ nh cậ a pháp luắ t, quy chắ cậ a Ngành liên quan đầ n công tác tắ m giể , tắ m giam và thi hành án hình sắ thì đầ n vậ chú trắ ng đầ n công tác phắ i hắ p vậ i các cậ quan liên quan, nhắ t là UBMTTQVN hai cậ p trong thắ c hiể n trắ c tiế p kiể m sát, kiể m sát đầ t xuấ t tắ i các cắ sắ giam, giể , thi hành án.

Cũng trong năm, VKSND Quố ng Nam đầ phắ i hắ p vậ i UBMTTQVN tắ nh tắ chắ c Hậ i nghiể tiế ng kắ t thắ c hiể n Quy chắ phắ i hắ p công tác giể a hai cậ quan giai đầ n 2015 – 2020 và ký kắ t Quy chắ phắ i hắ p công tác giai đầ n 2020-2025. Ngoài ra, qua hoắ t đầ ng kiể m sát chú trắ ng phát hiể n nhậ ng vắ ng mắ c, bắ t cậ p trong công tác giam, giể , thi hành án đầ kiể n nghiể cậ quan chắ c năng tháo gắ kắ p thắ i.

Đầ c biể t, trong khâu quan hậ vậ i cậ p ý, chính quyắ n và các cậ quan tắ pháp đầ a phắ ng, Viể n trắ ng VKSND hai cậ p Quố ng Nam đầ chắ đầ ng xây đầ ng mắ i quan hậ chắ t chắ vậ i cậ p ý, UBND, HĐND cùng cậ p trong thắ c hiể n chắ năng, nhiệ m vậ cậ a Ngành và trong thắ c hiể n nhiệ m vậ chính trắ tắ i đầ a phắ ng. Đầ u năm công tác VKSND Quố ng Nam đầ có đầ xuấ t vậ i Thắ ng trắ c Tắ nh uắ Quố ng Nam vậ nhậ ng nắ i dung công tác thắ c hiể n nhiệ m vậ chính trắ đầ a phắ ng năm 2020. VKSND hai cậ p tranh thắ sắ chắ đầ o cậ a cậ p ý trong giể i quyắ t các vắ án phắ c tắ p, có quan đầ m khác nhau giể a các cậ quan tiế n hành tắ tắ ng ; tham mắ u cho Ban Nắ i chính trình cho Ban Thắ ng vậ Tắ nh ý Quố ng Nam ban hành Chắ thắ sắ 54; tham mắ u giể i quyắ t các vắ án, vậ viể c phắ c tắ p trên đầ a bàn; tắ vậ n giể i quyắ t khiể u nắ i, tắ cáo theo yêu cậ u cậ a UBND tắ nh; tham mắ u cho UBND tắ nh trong viể c thi hành các vắ án hành chính.

VKSND tắ nh Quố ng Nam cũng đầ có sắ phắ i hắ p tắ t vậ i cậ p ý, chính quyắ n đầ a phắ ng trong viể c tranh thắ sắ hắ trắ vậ kinh phí cho đầ n vậ trang bắ các trang thiắ t bắ , phắ ng tiế n, máy móc làm viể c, xây đầ ng cắ sắ vắ t chắ t, tắ chắ c các hậ i nghiể ... Tiể p tắ c thắ c hiể n có hiể u quắ quy chắ phắ i hắ p giể a Viể n kiể m sát vậ i các cậ quan đầ ký kắ t, nhắ : ý ban Kiể m tra Tắ nh ý,

Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam. Việc phối hợp với các Cơ quan pháp luật địa phương ngày càng chặt chẽ hơn, nhất là trong phối hợp giải quyết các vụ án phức tạp, trong từng phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm.



VKSND tỉnh Quảng Nam tích cực thành công Hội thi trình bày phát biểu và xử lý tình huống của Kiểm sát viên



